

รายงานผลโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด



องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

**สรุปการประชุมโครงการจัดเวทีประชาคม**  
**เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา**

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมประชาคมตามโครงการจัดเวทีประชาคม โดยดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๙ ทั้งนี้ เป็นการประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน หลายสาขาอาชีพและหลายหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมแก้ไขปัญหา
๒. เพื่อเปิดโอกาสในแต่ละภาคส่วนราชการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๓. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

**ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน/องค์กร**

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาตำบล และสัสดส่วนประชาคมตำบลตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง สัสดส่วนประชาคมระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภา อบต.หินดาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ทั้ง ๒ แห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบล หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัkd่านขุนทด (ขาเข้า) ครู กศน. ตัวแทน อสม. อปพร.และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน

**ผลจากการมีส่วนร่วมองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

จากการประชุมประชาคมตำบลในครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เชิญองค์กรหรือหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงงานของแต่ละหน่วยได้ทราบ ดังนี้

๑. นายภาคิน บัวผัน ผอ.รพ.สต.ห้วยจรเข้ม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดไข้เลือดออก ว่ามีกระบวนการของโรคอย่างไร ซึ่งไข้เลือดออกถือเป็นโรคระบาด ไม่มียารักษา จะรักษาตามอาการ บางรายอาการหนักถึงขั้นน้ำท่วมปอดและแจ้งให้ผู้นำได้ชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบว่าการพ่นยาก่อนเกิดไข้เลือดออกนั้นจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีเชื้อระบาด เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดไข้เลือดออก หัวใจของการทำงานคือควบคุมยุง ไม่ใช่ควบคุมโรค บางท่านยังมีข้อสงสัยว่าเป็นหน้าที่ของหมอ เป็นหน้าที่ของ อสม. และขอให้ผู้นำได้ชี้แจงให้ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนเก็บกวาดบ้านไม่ทำให้รกรุงรังเพราะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ยุงลายไปวางไข่ทำให้เกิดโรคระบาด นอกจากนี้ยังควร เก็บอ่างน้ำ ปิดฝาปล่อยปลา เราจะไม่สามารถพ่นยาได้ตลอดเพราะยุง ๑ ตัว จะสามารถวางไข่และฝักเป็นตัวได้ถึง ๓๐-๓๕๐ ตัว ควรเก็บขยะให้เรียบร้อย

/นายผดุงศักดิ์...

๒. นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ ผอ. ร.ร.บ้านหินดาด กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมพิจารณาแผน อบต.หินดาด ตำบลหินดาด โชคดีที่ท่าน นายก อบต. เห็นความสำคัญของโรงเรียนขอเป็นตัวแทนทุกโรงเรียนในการขึ้นมากล่าวในนี้ หาก อบต.หินดาด มีสิ่งใดที่จะให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมเพื่อพิจารณามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

๓. นายชัยวัฒน์ สุกันทา ตัวแทน นายช่างโครงการ ปางโก-กุดม่วง ได้แนะนำชื่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) หมายเลขทางหลวง ๒๒๕๖ ชื่อสายปางโก-กุดม่วง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง ๓๖.๐๕๘ กม. มาตรฐานทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร เป็นทางราบสลับลูกเนิน ปริมาณการจราจรปี ๒๕๖๖ /๔,๖๓๕ คัน/วัน เป็นเส้นทางเป็นทางสายรอง ใช้เลี่ยงการคมนาคมในช่วงเทศกาล สัญจรไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางเดิมแคบไม่ได้มาตรฐาน บางช่วงผิวทางชำรุด บางช่วงได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ประกอบกับเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุก พืชผลทางการเกษตรสัญจรเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท่งกั้งหันลม เป็นต้น มีปริมาณจราจรสูง จึงเห็นควรปรับปรุง ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและราษฎรที่อาศัยอยู่สองข้างทาง วงเงินในการก่อสร้าง ๒,๑๘๐ ล้านบาท

### ผลจากการมีส่วนร่วมในส่วนของการเสนอโครงการความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

#### พิจารณาโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นำโครงการที่จะเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

#### องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้นำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลไปดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอนุมัติ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ผู้บริหารจะนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เสนอสภาพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

๔. ในลำดับต่อไปจะดำเนินการประสานโครงการที่เกินศักยภาพไปยังคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการ และประสานแผนไปยังคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ เพื่อของบประมาณสนับสนุนต่อไป

ภาพถ่ายโครงการประชุมประชาคมในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖







